



หัวใจสะพายเป้

ของวิเศษของโคราเอมอน เป็นอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบที่โคราเอมอน หยิบนำมาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าชนิดที่ 4 ที่อยู่ที่หน้าห้องของโคราเอมอน ของวิเศษส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ในนิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งบางอย่างก็จะเป็นการตัดแปลงจากข้าวของเครื่องใช้ในบ้านของชาวญี่ปุ่นเอง และยังมีของวิเศษบางชิ้นก็อ้างถึงความเชื่อทางศาสนาของประเทศญี่ปุ่น ของวิเศษในเรื่องโคราเอมอนนั้นมีประมาณ 4,500 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏออกมาให้เห็นเพียงตอนเดียว แต่ก็ยังมีของวิเศษบางชิ้นที่โคราเอมอน หยิบออกจากกระเป๋านำมาใช้บ่อยครั้ง ซึ่งก็ไม่แตกต่างไปกับเป้ที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ ภายในเป้ที่นั่นล้วนมีแต่ความหลากหลาย มีคุณค่า เป็นของวิเศษที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาในอนาคต ผมคิดว่า การจะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จจะต้องทำด้วยใจ ทำด้วยความมุ่งมั่น สุดท้ายแล้วก็จะพบแต่ความสุข ความสำเร็จและผมก็อยากให้คุณทุกคนเข้ามาสัมผัสพวกเราหัวใจสะพายเป้

หัวใจสะพายเป้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจ และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรม การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ และปลูกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม

วิสัยทัศน์ : เราจะพาหัวใจเดินทางปลูกจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้



จากวิสัยทัศน์ข้างต้นหัวใจสะพายเป้ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ กิจกรรมติดปีกการเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา..คุณค่าความดี กิจกรรมนักสืบสายน้ำ และกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน เพราะเราเชื่อว่านักเรียนมีความแตกต่างกันจะพัฒนาในเรื่องเดียวกันให้ประสบความสำเร็จเหมือนกันทุกคนก็คงทำไม่ได้ แต่นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างบูรณาการ โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมของตัวเอง เพื่อนครูในโรงเรียนและนักเรียนทุกคน



กิจกรรมติดปีกการเรียนรู้เป็นการพัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายสามารถต่อยอดความรู้และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ จากผลการจัดกิจกรรมสิ่งแรก คือ ความสุขที่ทุกคนปรารถนา ความรัก ความสามัคคี

ทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ที่จะนำความรู้
นั้นมาพัฒนาชุมชนเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

กิจกรรมจิตอาสาคุณค่าความดีเป็นการพัฒนาให้นักเรียนสามารถ
นำความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้
นักเรียนมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะกิจกรรมการตัดผม การรู้จักที่
จะไปดูแลเพื่อนที่เจ็บป่วยที่โรงพยาบาล ทุกสิ่งล้วนปลูกฝังให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของตนเอง และพร้อมจะทำอะไรเพื่อบุคคลอื่น สังคม และประเทศชาติ



กิจกรรมนักร้องสายน้ำเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
คอยสอดส่องดูแลลำน้ำของตนเอง รวมทั้งเป็นผู้นำที่จะถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว ให้พ่อให้แม่และคนที่
นักเรียนรัก ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาให้เห็นความสุขที่หาได้ไม่ยากเย็นนัก
รอยยิ้ม เสียงหัวเราะทำให้ครูและนักเรียน ได้เติมเต็มความรักที่มีให้กันพร้อมองค์ความรู้ที่ได้รับอย่าง
หลากหลาย

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมที่สามารถสร้างสื่อสรุปองค์ความรู้มา
นำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือกันเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณชน จากการจัดกิจกรรม สิ่งหนึ่งที่พวกเราได้ก็คือความคิดที่จะ
สร้างสื่อที่มีคุณค่าต่อทุกคน เพื่อหวังว่าสักวันสังคมเราจะเป็นสังคมที่ดี มีแต่คนคิด
ดี และทำดี

ก้าวต่อไปเพื่อความยั่งยืน

3 ปีแล้วครับกับการทำงานในชมรมหัวใจสะพานเป็ อาจจะมียุบสรรคให้
ผมต้องหยุดและถอยหลังบ้าง แต่ไม่เป็นไรยังไงผมจะก้าวเดินต่อไป เพื่อสร้างสรรค์
ความรู้ ทักษะ ความคิด ตลอดจนจิตวิญญาณเพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ
และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงและทัดเทียมนานาชาติ
ได้อย่างภาคภูมิใจ ผมจะสู้ครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ ผอ.วิรัชศักดิ์ วรรณรัตน์ สำหรับจุดเริ่มต้นที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่เป็นคนปลูกปั้นเติมแต่งผม ขอขอบคุณ ครูคมสัน ณ รั้งยี ที่ให้โอกาสสานฝัน ขอขอบคุณ ผอ.ชูศักดิ์ ธนาพาณิชย์
ผอ.เจนสิทธิ์ สุทธิรักษ์ ศึกษาพิเศษ สพป.ตราด ทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้เด็กคนหนึ่งเดินทางตามความฝัน
และสุดท้ายขอขอบคุณที่รั้งยี ที่ให้โอกาสเขียนบทความนี้ครั้งแรกในชีวิต ขอขอบคุณทุกคนจริงๆ



ทศพล ถนอมพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว